



# เจ็ดจ้า

วารสาร

ปีที่ 6 ฉบับที่ 31  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  
Vol 6 NO 31 July 2017





2 ปีเทศกาลกับติดตามผลการดำเนินงานของ  
หน่วยบริการภาคเหนือ สำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการวชิรบำรุงมี  
หน่วยบริการดงเจริญ

3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
และเทศกาลอาสาฬหบูชา  
ประจำปี 2560

6 สภากาแฟทะเลวัน ประจำเดือนกรกฎาคม

6 คณะแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร  
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ

ที่ปรึกษา : นายวิทยา นุ่นโธม  
นายอนุชิต จันทอุปรี  
นางกาญจนา จันทอุปรี  
นางอุษา มีคำ  
นางสาวชมพู่ ภูสีนวน  
บรรณาธิการ : นางสาวตฤณร คงสมพัฒน์  
นางสาววรรณา นาพิลาต  
นางสาวตฤณร คงสมพัฒน์  
ช่างภาพ :  
สนับสนุนข้อมูล : คณะครูและครูพี่เลี้ยงทุกท่าน  
ที่ตั้ง : 27/144 ถ.คลองตะเขนทร์  
ต.คลองตะเขนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  
โทร/โทรสาร : 056-990413 / 056-990412

## กิจกรรมของเรา

ตฤณร คงสมพัฒน์ : เรื่องและภาพ



## สภากาแฟทะเลวัน ประจำเดือนกรกฎาคม ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัด  
พิจิตร จัดกิจกรรมสภากาแฟทะเลวัน เดือนกรกฎาคม  
ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  
นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
พิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหารเรือพบปะเยี่ยมเข้า เพื่อ  
เป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรัชญาหรือข้อราชการ  
และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อการประสาน  
งานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อน  
งานพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นเมืองแห่งความสุข  
ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและ  
ทุนการศึกษาให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด  
พิจิตร เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท

## คณะแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะแพทย์โรงพยาบาล  
พิจิตร (นพ. พิรุณม์ ศิวเวทพิกุล , พญ. มารินทร์ พลพันธ์  
พญ. ปุณยวีร์ คำลือ , พญ. กุลวดี เนตรศึกเกษม  
พญ. ภิญญา ราชสันเทียะและพญ. ศุตาภัทร ชิมเจริญ)  
นำอุปกรณ์กายภาพบำบัด (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ของใช้จำเป็นอื่น  
ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน  
ให้กับเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือเด็ก  
พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ตระหนักและเล็งเห็น  
ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กพิการ  
ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร โดย  
นายวิทยา นุ่นโธม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะครูและนักเรียน  
ให้การต้อนรับ





ภาพ : เรียนรู้หน้าที่ชาวพุทธ และปฏิบัติธรรม  
สืบสานพระพุทธศาสนา

โดยให้คณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวาย  
เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน  
ของพระพุทธเจ้า และสามารถนำหลักธรรมคำสอน  
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ใน  
โอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ  
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณี  
ที่ดั่งงามของชาวพุทธ

คณะครู ที่เลี้ยงเด็กพิการ และนักเรียน  
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ร่วมกิจกรรม  
ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันอาสาฬหบูชา  
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับ  
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้า  
ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก  
โดยแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร  
ส่งผลให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในพระพุทธ  
ศาสนา และเป็นวันแรกที่พระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย



## รอบรู้ ทักษะ

ณัฐกร คงสมพัฒน์ : เรื่อง ภาพ



## การนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการภาคเหนือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ



นายวิทยา นุ่มโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู  
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม  
ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษา  
พิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการวชิรบรรณมี  
ได้รับการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย  
บริการภาคเหนือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำโดย  
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์, ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย และ  
นางกาญจนา ฮวดศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด  
นครสวรรค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยบริการ  
วชิรบรรณมี และนำเสนอผลงานการให้บริการและฟื้นฟู  
สมรรถภาพเด็กพิการรุนแรงตามบ้านและยากจน ของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วย  
บริการวชิรบรรณมี การให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการ  
โดยมีการมีส่วนร่วมของครู แพทย์ พ่อแม่ ชุมชน  
ซึ่งจากการให้บริการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้พิการมี  
พัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้ปกครองได้มีองค์ความรู้  
สามารถนำไปใช้ดูแลบุตรหลานได้จริง ในชีวิต  
ประจำวัน รวมถึงมีเครือข่ายช่วยเหลือผู้พิการ  
อย่างครอบคลุม

จากนั้น (ช่วงบ่าย) คณะกรรมการนิเทศกำกับ  
ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ  
ภาคเหนือ ได้เดินทาง ไปยังหน่วยบริการดงเจริญ  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยบริการ  
ดงเจริญ และนำเสนอผลงานการให้บริการและ  
ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก



# กิจกรรม วันเข้าพรรษาและ วันอาสาฬหบูชา

**"มาฆะ"** เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชา นั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณดี" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังขสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวิฑิต นุ่มโสม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร นำคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

